

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. ฝ่ายบริหารนำเสนอรายละเอียดงบประมาณหมวดกลไกสนับสนุนภายใต้แผนงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘	ฝ่ายบริหารได้ส่งรายละเอียดงบประมาณหมวดวงโคจรสนับสนุนที่รอการพิจารณาและเอกสารแนบ โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาทบทวนแล้วสามารถปรับลดงบประมาณดังกล่าวลงได้ส่งผลให้ภาพรวมแผนงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่เสนอขอความเห็นชอบเป็นงบสมดุล มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ พิจารณารายละเอียดงบประมาณหมวดวงโคจรสนับสนุนที่รอการพิจารณา เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายต่อไป
๒. หนังสือขออนุญาตคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะกรรมการนโยบายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่วมกับคณะกรรมการนโยบาย	เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือขออนุญาตคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะกรรมการนโยบายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในกรณีนี้ที่ประชุมกำหนดการแลกเปลี่ยนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายนำความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการ
๓. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	คณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาหนังสือร้องเรียน ๒ ฉบับ และให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชี้แจงประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยจะนำผลการชี้แจงของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มาประกอบการประกอบการพิจารณาต่อไป
๔. กำหนดการสวดพระอภิธรรมมารดาอดีตกรรมการนโยบาย	รับทราบกำหนดการสวดพระอภิธรรมมารดาของนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ อดีตกรรมการนโยบาย โดย ส.ส.ท. เป็นเจ้าภาพในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคดีขององค์การต่อคณะกรรมการนโยบาย	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายบริหารรายงานสถานะของคดีต่างๆ ของ ส.ส.ท. ให้ที่ประชุมรับทราบ
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการนโยบาย	ตามที่ที่ประชุมหารือคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย โดยมีข้อสรุปให้นำเสนอองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ นั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ๒) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และเนื้อหา และ ๓) คณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ มติที่ประชุม ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายจำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและเนื้อหา และคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ โดยให้มีองค์ประกอบ อำนวยการหน้าที และวาระการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อสรุปของที่ประชุม</p> <p>๒. ให้คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นำเสนอผลการทบทวนกระบวนการนำเสนอผลการวินิจฉัยข้อร้องเรียนต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายในเวลาที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>๓. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายพิจารณาลงนามต่อไป</p>
<p>๗. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ และประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมเห็นว่า การเพิ่มรายละเอียดในเกณฑ์ประเมินจะช่วยให้การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการกำหนดประเด็นการประเมินและหลักฐานสนับสนุนจะทำให้การรายงานข้อมูลของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโปร่งใสและชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางการประเมินที่นำเสนอครั้งนี้ เนื่องจากเป็นปลายสมัยของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จึงเห็นว่าการประเมินอาจใช้เป็นแนวทางการประเมินผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในหมวดที่ ๖ เป็นรายบุคคลได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะนำข้อมูลที่น่าเสนอทั้งหมดไปประกอบการพิจารณากำหนดรูปแบบการประเมินที่จะระบุในสัญญาจ้างสำหรับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนใหม่ต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ และประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ เป็นฉบับเดียวกัน และในการทำรายงานให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนแสดงผลงานองค์การ และบทวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นบทบาทสำคัญของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.</p>
<p>๘. ขออนุมัติรับเงินและการใช้งบประมาณชุดเครื่องมือสื่อสารพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย</p>	<p>ด้วย ส.ส.ท. ได้รับอนุมัติโครงการ “ชุดเครื่องมือสื่อสารพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย” วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๓.๗๕๖ ล้านบาท ในการนี้ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสื่อสารธารณะ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจึงนำเสนอรายละเอียดโครงการและงบประมาณรายรับรายจ่ายดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นและขอแนะนำดังนี้</p> <p>๑. ควรระบุประเด็นสำคัญในสัญญาให้ครบถ้วนและรัดกุม เช่น ขอบเขตของการทำงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเรียกร้องให้ทำงานเพิ่มจากสัญญาจนกระทบต่องบประมาณโครงการ และเงื่อนไขของการยกเลิกสัญญาจ้าง เป็นต้น</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกของ ส.ส.ท. ในอนาคตเป็นไปได้ อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารควรศึกษาและจัดทำระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงแหล่งรายได้อื่นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใสและรอบด้านยิ่งขึ้น</p> <p>๓. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการเขียนโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับทุนจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้การนำเสนอโครงการมีความโดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสม</p> <p>มติที่ประชุม ๑. อนุมัติรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โครงการ “ชุดเครื่องมือสื่อสารพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย” ในหัวข้อ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>การสื่อสาร “การสร้างความรู้ ความตระหนักด้านไฟฟ้า และการกำกับกิจการพลังงาน” งบประมาณสนับสนุนจำนวน ๑๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโครงการนี้ จำนวน ๗,๙๑๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามเสนอ</p> <p>๒. รับทราบมติ คณะกรรมการบริหาร ที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ออกรหัสโครงการ และศูนย์การเงินออกรหัสงบประมาณ เพื่อรองรับการใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว ภายใต้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสื่อสารมวลชน หลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว</p> <p>๓. รับรองมติคณะกรรมการนโยบายวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๔. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปดำเนินการ และให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นระยะ</p>
<p>๙. ร่างแนวทางจัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ</p>	<p>ด้วยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๗ ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ปฏิบัติหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในวงกว้างต่อการผลิตรายการประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจึงได้จัดทำร่างแนวทางการจัดงานประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๗ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดรับฟังความคิดเห็นตลอดปีที่ผ่านมา มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ และสถานที่อื่น ๆ ภายใน ส.ส.ท.ตามความเหมาะสม</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการถือเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมองค์การกับผู้ชมและผู้ฟังรายการ จึงมีข้อแนะนำให้ภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และให้มีการออกแบบกระบวนการที่ดี โดยยึดแนวทางให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดงานประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๗ ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปดำเนินการ</p>
<p>๑๐. สรุปกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรระยะ ๓ ปี ที่อยู่ในแผนบริหารกิจการในช่วงปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ ส.ส.ท. (Thai PBS Way)</p>	<p>ฝ่ายบริหารได้จัดทำสรุปกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรระยะ ๓ ปี ที่อยู่ในแผนบริหารกิจการ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ ส.ส.ท. (Thai PBS Way) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายชุดใหม่ อีกทั้งเพื่อขอสนับสนุนการกำหนดทิศทางนโยบาย (Policy Direction) ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการนโยบายจะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายของคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>
<p>๑๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๗</p>	<p>สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ และสรุปการดำเนินงานที่สำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม ๓ ครั้ง และรายงาน</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ต่อคณะกรรมการนโยบาย ๓ ครั้ง มีประเด็นสำคัญที่ได้พิจารณาและรับทราบ รวมทั้งสิ้น ๙ ประเด็น</p> <p>(๒) สรุปการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไตรมาส ๓/๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ งาน มีประเด็นจากรายงานผลการตรวจสอบรวม ๒๔ ประเด็น มีระดับความเสี่ยงสูง ๑๐ ประเด็น ระดับความเสียหายปานกลาง ๘ ประเด็น ระดับความเสียหายต่ำ ๖ ประเด็น ซึ่งฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒ ประเด็น และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขทั้ง ๑๒ ประเด็น</p> <p>ที่ประชุมมีความเห็นและข้อแนะนำดังนี้</p> <p>๑. ให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายละเอียดแยกประเภทหมวดหมู่รวมถึงเหตุผลความจำเป็นของรายการที่มีการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของ ส.ส.ท.ต่อไป</p> <p>๒. ในการนำเสนอรายงานสถานะการดำเนินงานของประเด็นที่ตรวจพบสำนักตรวจสอบภายในควรปรับปรุงสถานะการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันด้วย</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ โดยให้ฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายในนำข้อแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ</p>
๑๒. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และรับรองสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข
๑๓. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗